



สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 เลขรับ 6589
 วันที่ 10 ส.ค. 2565
 16.10 น.

โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๑/ว

ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานธุรการ สป.
 รับเลขที่ 1035
 ๑๐/๘/๕๕
 เวลา 16.๐4 น.

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดตามสถานะอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง พายุโซนร้อน “มูหลาน” ฉบับที่ ๔ (๑๙๕/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๑๐ ส.ค. ๖๕) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “มูหลาน” แล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำ ประเทศจีน หรือที่ละติจูด ๑๘.๙ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๑๒.๐ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๖๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๕ ส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๓ ส.ค. ๖๕ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <https://www.tmd.go.th> หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ ๑๑๘๒ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสาร ทรัพย์สิน/สิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัย

๒. แจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากได้ และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

๓. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย จัดอาสา ภาคเอกชน และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก บรรเทาภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

/๔. ประชาสัมพันธ์...

๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัย ให้แจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือ แจ้งผ่านไลน์ “ปภ. รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID : @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕. หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือรายงาน ให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบทางกลุ่มไลน์ “ป้องกัน (ปภ.) บุรีรัมย์” และส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบในเบื้องต้นทันทีทางโทรสาร ๐๔๔๖๖ ๖๕๕๖-๙ และรายงาน ทุกกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด



(นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการจังหวัด



ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓

“เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”

